



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๒๗๑๔

ที่ กษ ๐๔๐๓/ว๕๖

วันที่ ๑๖

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ภายใต้ระบบเวิร์กดี (workD : Communication Platform) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เรียน รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ ๐๔๐๓/ว ๔๗๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai) เป็นระบบเวิร์กดี (workD) ที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้กำหนดให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์โอนย้ายข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากระบบเดิมไปยังระบบเวิร์กดีและเปิดให้บริการระบบเวิร์กดี ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับการจัดสรรบัญชีผู้ใช้งานในระบบเวิร์กดี รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗๕๐ บัญชี ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งานของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นั้น

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอแจ้งแนวทางการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ภายใต้ระบบเวิร์กดี (workD : Communication Platform) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานระบบเวิร์กดีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ นางสาวปรียาภา ขำคม หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๔๓๒๕ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๒๗๑๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญมณี ภิรุตธี)

รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รักษาการแทน
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์



**แนวทางการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : WorkD
ภายใต้ระบบเวิร์กดี (workD : Communication Platform)**

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้นำระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : WorkD ของสำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอกำหนดแนวทางการลำดับการให้บริการระบบ
ดังกล่าว ดังนี้

- ๑. ระดับหน่วยงาน :** กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักบริหารกลาง สำนักมาตรฐานการบัญชีและ
การสอบบัญชี สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
กองควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
- ๒. ระดับผู้ใช้งาน :** อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ ผู้เชี่ยวชาญ
และหัวหน้าสำนักงาน

หมายเหตุ ระบบเวิร์กดีจะยุติการให้บริการเมื่อผู้ใช้งานพ้นสภาพการเป็นบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอสงวนสิทธิ์ในการลบบัญชีผู้ใช้งาน
